

ผังการสรุปยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา)

ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐	
มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ <p>(๒) จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ</p>	
มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ <p>(๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	(๔) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
มาตรา ๕๗ รัฐต้อง <p>(๑) อนุรักษ์ ปินฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ชนบธรรมเนียน และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม ในการดำเนินการด้วย</p> <p>(๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ปินฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินการและได้รับประโยชน์ จากการดำเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ</p>	
มาตรา ๕๘ การดำเนินการโดยของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ดำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน ฯลฯ	
มาตรา ๗๒ รัฐพึงดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ำ และพลังงาน ดังต่อไปนี้ <p>(๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>(๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่หากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>(๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน</p>	(๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญ โดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ <p>(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ</p> <p>(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p>	(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อจัดความเหลื่อมล้ำ
มาตรา ๒๕๘ <p>ข. ด้านอื่น ๆ</p> <p>(๑) ให้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยคำนึงถึงความต้องการใช้น้ำในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบด้วย</p> <p>(๓) จัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้</p>	(๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั้งประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ๖ ด้าน (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทส. ด้านที่ ๑ ๒ ๔ ๕ และ ๖)

วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๘๐ "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านความมั่นคง</p> <p>เป้าหมาย : ๑. ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ๒. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ๓. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ๔. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคง เป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ โดยประชาคมระหว่างประเทศ ๕. การบริหารจัดการความมั่นคง มีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>เป้าหมาย : ๑. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ๒. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม</p> <p>เป้าหมาย : ๑. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ๒. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาส ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ เพื่อความสมานฉันท์ ๓. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>เป้าหมาย : ๑. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล ๒. ปินฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ ๓. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ ๔. ยกระดับกระบวนการทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</p> <p>เป้าหมาย : ๑. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล ๒. ปินฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ ๓. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ ๔. ยกระดับกระบวนการทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล</p>

แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในส่วนของ ทส.	แผนการปฏิรูปประเทศ (๑๑ ด้าน)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ในส่วนของ ทส.	แผนความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ (๑๖ ด้าน)
รับผิดชอบหลัก	ด้านที่ ๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ส่วนที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
<p>๖. การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ</p> <p>เป้าหมาย : ๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>๒. พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี</p> <p>๓. ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่</p> <p>ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้</p> <p>๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ</p> <p>๒. การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน</p>	<p>ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ทรัพยากรทางบก</p> <p>(๑.๑) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า</p> <p>(๑.๒) ทรัพยากรดิน</p> <p>(๑.๓) ทรัพยากรแร่</p> <p>ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ทรัพยากรน้ำ</p> <p>ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p> <p>ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ</p> <p>สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ</p>	<p>๑๑.๑ พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา</p> <p>๑๑.๒ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ</p> <p>๑๑.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑๑.๔ ส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นภาคีด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>

<p>๑๘. การเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน</p> <p>ประกอบด้วย ๕ แขนงย่อย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดกรรมสิทธิ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรที่ระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล การยกระดับกระบวนการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ			
<p>๑๙. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เป้าหมาย : <ol style="list-style-type: none">ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น ผลผลิตของน้ำทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้ำอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี แนวทางการพัฒนาประกอบด้วยแผนย่อย ๓ แผน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ เพิ่มผลผลิตของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ </p>			
<p>๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป้าหมาย : <ol style="list-style-type: none">ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มขึ้น มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย ๕ แขนงย่อย ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม </p>			
สนับสนุน			
<p>๕. การท่องเที่ยว เป้าหมาย : <ol style="list-style-type: none">ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น ประกอบไปด้วยแผนย่อย จำนวนทั้งสิ้น ๖ แผนย่อย ได้แก่ <ol style="list-style-type: none">การท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว </p>			
<p>๑๖. การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ประกอบไปด้วยแผนย่อย จำนวนทั้งสิ้น ๒ แผนย่อย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก			

นโยบายรัฐบาล (นายประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายหลัก ข้อที่ ๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน							
<p>๑๐.๑ ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มขึ้นที่ป่าไม้ของประเทศ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลนและป่าชุมชน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง รวมถึงฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ซ้ำซ้อน เร่งคืนพื้นที่ป่า ฯลฯ</p>	<p>๑๐.๕ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการพัฒนาประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และคำนึงถึงคุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขอมาก ประชาชน จัดทำเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองบนพื้นฐานศักยภาพแร่และการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อย่างเหมาะสม ฯลฯ</p>	<p>๑๐.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยงกับแผนบริหารจัดการน้ำ ๒๐ ปีของประเทศ เพิ่มผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการบริหารน้ำชุมชนที่เหมาะสม ฯลฯ</p> <p>นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ ๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว</p>	<p>๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินทำกิน และลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิการถือครอง ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รูล้ำและมีมาตรการป้องกัน การเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกร และผู้ยากจน ฯลฯ</p>	<p>๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ</p>	<p>๑๐.๕ แก้ไขปัญหาภัยเขื่อนกระຈกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ำและปลดปล่อยคนออกนอกระบบ ๒.๕ ไมครอน กำหนดมาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูกปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ</p>	<p>๑๐.๗ พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมกับของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ฯลฯ</p>	<p>๑๐.๘ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริมและให้ความรู้ ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนำกลับมาใช้ซ้ำการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณ และต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย ฯลฯ</p>
แผนปฏิบัติการราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)							
วิสัยทัศน์ : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายในปี ๒๕๘๐							
<p>เป้าหมายการให้บริการที่ ๑ สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวและมาตรฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (สป.ทส. สผ. อส. ปม. ทธ. ทช. อสพ. ออป. อสส. สพภ.)</p>	<p>เป้าหมายการให้บริการที่ ๔ สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ (สป.ทส. อส. ทน. ทบ.)</p>	<p>เป้าหมายการให้บริการที่ ๒ ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค (สป.ทส. อส. ปม. ทธ. ทช. ทบ. อสพ.)</p>	<p>เป้าหมายการให้บริการที่ ๕ ส่งเสริมสังคมให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรรณิพบัติภัย (สป.ทส. สผ. สส. อส. ทธ. ทช. อบก.)</p>	<p>เป้าหมายการให้บริการที่ ๓ พัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโต อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สป.ทส. สผ. คพ. สส. อส. ทช. อบก.)</p>			

แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)							
<p>เป้าหมายการให้บริการที่ ๑ สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวและมาตรฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (สป.ทส. สผ. อส. ปม. ทธ. ทช. อสพ. ออป. อสส. สพภ.)</p>	<p>เป้าหมายการให้บริการที่ ๔ สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ (สป.ทส. อส. ทน. ทบ.)</p>	<p>เป้าหมายการให้บริการที่ ๒ ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค (สป.ทส. อส. ปม. ทธ. ทช. ทบ. อสพ.)</p>	<p>เป้าหมายการให้บริการที่ ๕ ส่งเสริมสังคมให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรรณิพบัติภัย (สป.ทส. สผ. สส. อส. ทธ. ทช. อบก.)</p>	<p>เป้าหมายการให้บริการที่ ๓ พัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโต อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สป.ทส. สผ. คพ. สส. อส. ทช. อบก.)</p>			

แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

ผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืนภายในปี ๒๕๘๐

พันธกิจ :

- (๑) แปลงนโยบายระดับชาติ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ลงสู่แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
- (๒) ขับเคลื่อน ดำเนินการ สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันและประเมินผลการจัดการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมดุลและยั่งยืน
- (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

- (๔) พัฒนาระบบ สร้างกลไก และสนับสนุนปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงรุก
- (๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมภิบาล

แผนระดับที่ ๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ส.พ.ส.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
---------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

แผนระดับที่ ๒	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนของ ส.พ.ส.	ประเด็นหลักที่ ๑๙. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ประเด็นหลักที่ ๑๘. การเติบโตอย่างยั่งยืน				ประเด็นหลักที่ ๖. พื้นที่และเมืองนำร่องอัจฉริยะ ๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประเด็นสนับสนุน ๕. การท่องเที่ยว ๑๖. การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	ไม่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓
	ประเด็นย่อย	พัฒนาการจัดการเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ	อนุรักษ์ดินและฟื้นฟูดินน้ำลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ	จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร	สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว	สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ	สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว	
	แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของ ส.พ.ส.	ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒: ทรัพยากรน้ำ	ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕: สิ่งแวดล้อม	ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔: ความหลากหลายทางชีวภาพ	ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕: สิ่งแวดล้อม	ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔: ความหลากหลายทางชีวภาพ		
	แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ในส่วนของ ส.พ.ส.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน						ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แผนความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ในส่วนของ ส.พ.ส.	นโยบายข้อที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑.๒ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และท้องถิ่น ในการบริหารจัดการการตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ							

แผนระดับที่ ๓	คำแถลงนโยบายรัฐบาล ในส่วนของ ส.พ.ส.	นโยบายหลักข้อที่ ๑๐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน									
	ยุทธศาสตร์จัดสรร ปี ๒๕๖๓	ข้อ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม							ข้อ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		
	แผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของ ส.พ.ส.	แผนงานยุทธศาสตร์ ๕.๕ : แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	แผนงานยุทธศาสตร์ ๕.๓ : แผนงานบูรณาการการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	แผนงาน ๕.๙ : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แผนงาน ๕.๑๐ : แผนงานบูรณาการภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)	แผนงานยุทธศาสตร์ ๕.๕ : การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แผนงาน ๕.๗ : แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)	แผนงานยุทธศาสตร์ ๕.๑ : สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แผนงานยุทธศาสตร์ ๕.๑ : เสริมสร้างพลังทางสังคม		
	เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ จัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น	แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี	ประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	มลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรได้รับการจัดการให้ไม่ไปตามมาตรฐานสากล	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แผนงานบูรณาการภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง	ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและความเหลื่อมล้ำ	พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งป่าไม้ได้รับการรักษาต่อพื้นที่ทั้งหมดมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น	เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือสังคม
	ผลสัมฤทธิ์กระทรวงฯ	๑. ทรัพยากรธรรมชาติทางบกและทะเลมีเพิ่มขึ้น คงความสมบูรณ์ และประเทศมีการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ๒. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศและการรักษาระบบนิเวศน์ ๓. ประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง น้ำท่วม และพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจมีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุน							๔. มลพิษสิ่งแวดล้อมลดลงและอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ๕. การลดก๊าซเรือนกระจกมีประสิทธิผลมากขึ้น ประชาชนมีความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		

เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ	พัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กัน	ส่งเสริมสังคมให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค	สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ					
ผลสัมฤทธิ์ สป.ทส.	<p>๑. ประสานและอำนวยความสะดวก เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นบูรณาการและเกิดความเชื่อมโยงในระดับต่าง ๆ</p> <p>๒. ประชาชน ยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดเป็นเครือข่ายและชุมชนต้นแบบที่สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล</p> <p>๓. ทรัพยากรน้ำไม่ได้รับการแก้ไขปัญหามลพิษจากกิจกรรมภาคเกษตรกรรมภาคพื้นดิน</p> <p>๔. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน</p>									
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ทส. ๕ ประเด็น	พัฒนาแหล่งน้ำให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน	เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	พัฒนาระบบบริหารจัดการและองค์กร	บูรณาการการบริหารจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการระดับภูมิภาค	เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	บูรณาการการบริหารจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			
เป้าหมายการให้บริการ สป.ทส. ๗ เป้าหมาย	แหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน	คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	หน่วยงานและบุคลากรภาครัฐ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า	เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภูมิภาคได้รับการบริหารจัดการแบบบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยงานในสังกัดได้รับการสนับสนุนภารกิจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุมชนต้นแบบตามแนวทางพระราชดำริได้รับการสนับสนุนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ สป.ทส.	เชิงปริมาณ : ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค (๘๐๐ แห่ง)	เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (๑๖ แห่ง)	เชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัด (๑๔ จังหวัด) สามารถดำเนินการตาม Rode map ระยะเร่งด่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ ๘๐)	เชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤติได้รับการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (๙ จังหวัด) เชิงปริมาณ : จังหวัดมีการรับทราบข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเอง (ร้อยละ ๘๕)	เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยความสะดวก (๑๐๘ หน่วยงาน) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ๘๐)	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรเป็นไปตามแผน (ร้อยละ ๙๐)	เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้จากการดำเนินงานของภาคต่างๆ ที่ได้มีการประเมินผลภายใต้โครงการไม่น้อยกว่า (๒๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า (๗๖ แห่ง)	เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (๔๗ จังหวัด) เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษาด้วยการปฏิบัติการปิน ไม่น้อยกว่า (๗๐ ล้านไร่) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๐)	เชิงปริมาณ : ระบบติดตามและประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑ ระบบ) เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษาด้วยการปฏิบัติการปิน ไม่น้อยกว่า (๗๐ ล้านไร่) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๐)	เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริน้อยกว่า (๑๒ ชุมชน)
ผลผลิต/โครงการ สป.ทส.	โครงการ : พัฒนาคูณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	โครงการ : แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	โครงการ : แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โครงการ : แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤติ	ผลผลิต : ระบบอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคกลาง โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ : แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาล้างแ่งดิน โครงการ : แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาล้างแ่งดินภาคใต้ชายแดน	โครงการ : อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ
ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ สป.ทส.	เชิงปริมาณ : น้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภคบริโภคได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน (๑,๘๐๐ แห่ง)	เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (๑๖ แห่ง)	เชิงปริมาณ : ติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามหลักเทคนิควิชาการ (๙๐ แห่ง) เชิงปริมาณ : ของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (๑๑๘,๒๒๕ ตัน) เชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายในเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไม่น้อยกว่า (ร้อยละ ๘๐) เชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายรอบพื้นที่อุตสาหกรรมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไม่น้อยกว่า (๖ พื้นที่)	เชิงปริมาณ : จังหวัดได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (๙ จังหวัด/ภาค) เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการรับทราบข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก และเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเอง (ร้อยละ ๘๐)	เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/นโยบายสำคัญที่มีการนำไปสู่การปฏิบัติ (๒๕ เรื่อง/นโยบาย) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ๘๐)	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรเป็นไปตามแผน (ร้อยละ ๙๐)	เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้จากการดำเนินงานของภาคต่างๆ ที่ได้มีการประเมินผลภายใต้โครงการไม่น้อยกว่า (๒๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า (๗๖ แห่ง)	เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนือ) (๑๗ จังหวัด) เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคกลาง) (๘ จังหวัด) เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (๑๐ จังหวัด) เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้) (๓ จังหวัด) เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน) (๔ จังหวัด)	เชิงปริมาณ : ระบบติดตามและประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑ ระบบ) เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษาด้วยการปฏิบัติการปิน ไม่น้อยกว่า (๗๐ ล้านไร่) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๐)	เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริน้อยกว่า (๑๒ ชุมชน) เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการและสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๑๐ จังหวัด) เชิงคุณภาพ : ชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริสามารถเป็นต้นแบบและขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นได้ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ ๘๐)
หน่วยงานรับผิดชอบ	สสภ.	สสภ. ทสจ.	สสภ. ทสจ. กทม. กยพ.	กยพ. กกส. กตร. กตป. กพร.ทส. ศพส. กกบ. กปว. กกม. กตบ. ศพท. สสภ. ทสจ. สทบ. สปศ. ศบร. สว. ปยป.ทส.	กกส.	กยพ. ทสจ.	กยพ. สสภ. ทสจ.	ศพส. กยพ. กกบ.	กยพ. ทสจ.	

* หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ และตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ สป.ทส. เป็นค่าเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามมติที่ประชุมวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒